

Số 97-TB/HU

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY**  
**tại Hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND**  
**các xã, thị trấn quý III/2017**

Sáng ngày 17/10/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng ủy các xã, thị trấn quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017; đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Vũ Trí Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND của 21/21 xã, thị trấn trong huyện và lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo tổng hợp tình hình và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thường trực Huyện ủy kết luận:

Quý III/2017, đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017; các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày theo tinh thần Kết luận số 43-KL/TU, ngày 11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với BTV Huyện ủy. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc và bầu trưởng, phó thôn, bản, phố; nhất thể hóa được 21 bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, bản phố; tỷ lệ trưởng thôn, bản, phố là đảng viên được nâng lên. Đã tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy các xã, thị trấn đã triển khai, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá đảng bộ “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; vận động nhân dân tham gia BHYT, ủng hộ nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra; tích cực phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết đơn thư liên quan đến GPMB, xây dựng nông thôn mới, tranh chấp đất rừng... 09/21 xã, thị trấn đã phối hợp triển khai kế hoạch khám, lập quản lý hồ sơ sức khỏe người dân (*số y bạ điện tử*), tỷ lệ người dân có BHYT tăng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng, vụ việc phức tạp xảy ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý III/2017, còn một số đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa sát thực tế địa phương; việc đặt báo, tạp chí của Đảng thực hiện chưa nghiêm. Chưa có giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển đảng, nhất là đảng viên ở các chi bộ nông thôn, đảng viên là trưởng, phó thôn, bản, phố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2017 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở, các chi bộ cơ sở nhìn chung còn chậm. Việc phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên một số mặt còn hạn chế. Việc nắm tình hình nhân dân và đề xuất các giải pháp giải quyết đối với một số vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở chưa kịp thời. Ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết hiệu quả; việc triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày ở nhiều nơi còn hình thức, kết quả chưa cao; một số điểm tồn lưu rác thải chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Tình hình an ninh, trật tự trên một số mặt còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, như: Buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, các ổ nhóm đánh bạc, trộm cắp tài sản; tội phạm hiếp dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em còn xảy ra. Tình trạng tranh chấp đất rừng còn diễn ra ở một số địa phương, dẫn đến mất an ninh, trật tự. Một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; chưa có giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội trên một số mặt còn hạn chế.

Quý IV/2017, cùng với triển khai nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

### **1- Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng**

Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với BTV Huyện ủy và các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, cũng như quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt cấp ủy theo quy định. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 14/10/2012 của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, đảng viên là

trường, phó thôn, bản, phó. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 bảo đảm nghiêm túc, thực chất.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. Chú trọng thực hiện tốt Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở đối với các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

## **2- Về lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh**

Tập trung chỉ đạo nhân dân triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường biện pháp thực hiện cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có biện pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản. Chú trọng xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân. Thực hiện tốt chủ trương cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Kết luận số 43-KL/TU, ngày 11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia BHYT, nhất là trong tháng cao điểm (tháng 11/2017). Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu, đối tượng yếu thế. Chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố bổ sung quy định về bảo vệ môi trường trong hương ước, quy ước.

Tích cực phối hợp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý các tụ điểm đánh bạc, ổ nhóm trộm cắp. Phối hợp tăng cường các biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông; xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở, không để trở thành “điểm nóng” đảm bảo an ninh nông thôn, TTATXH trên địa bàn. Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

## **3- Lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội**

Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo khối dân vận cơ sở làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tốt tình hình tư tưởng nhân dân, nhất là vùng đồng bào công giáo, dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên

địa bàn. Triển khai “Tháng Dân vận” với nội dung thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy định tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 09/7/2015, Quy định số 307-QĐ/TU ngày 19/7/2017 của BTV Tỉnh ủy. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn ANTT tại địa phương.

#### 4- Về một số vấn đề khác

- Các xã, thị trấn cần rà soát, đánh giá, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương năm 2018. Quan tâm xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất năm 2018; nghiêm túc rút kinh nghiệm việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới. Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết đơn thư, đặc biệt là đơn thư liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp của các hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế tại các địa phương có nhiều vụ việc phức tạp; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ theo quy định, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ.

- Đảng ủy, UBND các xã Phồn Xương, Đồng Kỳ cần tích cực, tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ công nhận xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định. UBND xã Bó Hạ quan tâm tạo điều kiện để Huyện đoàn thanh niên hoàn thành công trình thanh niên trên địa bàn theo kế hoạch.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với UBND các xã, thị trấn trong việc cấp GCN QSDĐ, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

- Giao Văn phòng Huyện ủy thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo kết luận này, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Huyện ủy theo đúng quy định./.

#### Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan liên quan;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Công Thông tin điện tử huyện;
- VPHU: + LĐ, CVTH;
- + Lưu VT.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Vũ Mạnh Thủy**